

Thanh Chấn, ngày tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Phần I

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ NĂM 2022

Căn cứ vào tình hình hoạt động, vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Chi bộ trong năm 2022. Chi bộ trường TH xã Thanh Chấn xây dựng báo cáo tổng kết năm 2022 nhằm đánh giá các mặt làm được, chưa làm được của Chi bộ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ trong năm 2023 với các nội dung như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Tình hình chung:

Chi bộ trường TH xã Thanh Chấn thực hiện dưới sự chỉ đạo, phân công giao nhiệm vụ của Đảng ủy xã Thanh Chấn; thực hiện sự chỉ đạo và phối hợp công tác của các cơ quan, ban ngành cấp trên.

Chi bộ thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực Giáo dục TH trên địa bàn dân cư thuộc xã Thanh Chấn.

Tổng số đảng viên tính đến ngày 15/12/2022 là 24 đảng viên. Trong đó:

Đảng viên chính thức là: 21 đ/c.

Đảng viên dự bị là: 03 đ/c.

Đảng viên Nữ là: 22 đ/c

2. Thuận lợi:

Đa số đảng viên, các đồng chí Cán bộ giáo viên công nhân viên trong Chi bộ có trình độ được đào tạo trên chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, có vốn kiến thức đạt chuẩn và vượt chuẩn so với yêu cầu của xã hội hiện nay.

Cơ sở vật chất lớp, bàn ghế, trang thiết bị dạy học cơ bản đã được trang bị và đầu tư, từng bước đáp ứng được nhu cầu Giáo dục.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã Thanh Chấn, của ngành. Chi bộ nhà trường đã đi vào hoạt động, thực hiện công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục từng bước có hiệu quả. Tập thể Chi bộ đã tập trung sức mạnh đoàn kết của lực lượng lao động trí thức, đã lãnh đạo, bồi dưỡng cho đội ngũ Cán bộ đảng viên có kinh nghiệm về quản lý và thực hiện nhiệm vụ công tác Giáo dục trong nhà trường.

Các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội ở Địa phương đã tích cực hỗ trợ, động viên tinh thần học tập, lao động, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ Giáo dục ở nhà trường.

3. Khó khăn:

Nhiều Đảng viên nữ do tuổi cao nên cũng ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động của Chi bộ.

II. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ:

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Chi bộ thường xuyên sinh hoạt, quán triệt đội ngũ đảng viên, CB CCVC nhận thức đúng về các Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể là: Quán triệt tinh thần Nghị quyết của Đảng các cấp; Quy chế hoạt động của Chi bộ, vai trò lãnh chỉ đạo của Chi bộ đối với nhà trường và các tổ chức đoàn thể; quán triệt các Chỉ thị, văn bản qui định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng. Tiếp tục quán triệt các văn bản của ngành bổ sung về thực hiện Cuộc vận động “Hai không”; triển khai về thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”.

Đối với công tác quản lý nhà trường là năm học thực hiện Nghị quyết 29 của BCH TƯ Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục vào cuộc sống, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác quản lý tài chính, tài sản cũng đi vào nề nếp, không để tình trạng mất mát, thất thoát tài sản.

Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình.

Tham gia xây dựng tổ chức Đảng, Chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở Địa phương, cơ quan đơn vị; thực hiện nhiệm vụ công tác kết nạp đảng viên: Thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của người đảng viên, tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Chính quyền hoạt động từng bước hiệu quả hơn, xây dựng tổ chức Công đoàn; trong sạch vững mạnh góp phần nâng cao chất lượng của Chi bộ. Giới thiệu quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng.

2. Công tác lãnh đạo thực hiện NV chuyên môn trong nhà trường:

Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong Giáo dục và cuộc vận động “Hai không”, Cuộc vận động: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện tốt chủ đề năm học: “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”

Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các tổ khối chuyên môn và đội ngũ CBCCVC triển khai và tìm ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền huy động nhân lực và sự đóng góp của XH, của phụ huynh HS nhằm xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh. Nhà trường xây dựng mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong Nhà

trường, tăng cường giáo dục trẻ kỹ năng tự phục vụ, nề nếp thói quen vệ sinh tốt, tự tin bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá nhân, mạnh dạn trong giao tiếp, thân thiện chia sẻ hợp tác với bạn bè, lễ phép với người lớn tuổi, tích cực trong các hoạt động vui chơi học tập. Chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng cao thông qua các giờ dạy trên lớp.

Trong năm học Chi bộ và nhà trường đã chú trọng làm tốt công tác giáo dục tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình để từ đó chủ động trong công việc.

Xây dựng đội ngũ vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, làm việc tự giác, khoa học, sáng tạo hiệu quả cao. Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, tôn trọng gần gũi, lắng nghe ý kiến phụ huynh, thương yêu học sinh.

*** Kết quả thực hiện:**

Trong năm qua, nhà trường đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, các đoàn thể trong nhà trường, đôn đốc CB GV CNV thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình - trọng tâm là công tác chuyên môn. Phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” được thực hiện thường xuyên đã thúc đẩy hoạt động dạy - học có kỷ cương nề nếp và có hiệu quả. Vì vậy trong năm qua, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường đã được đánh giá thực chất, cụ thể là:

2.1 Chất lượng các mặt giáo dục

2.1.1 Chất lượng đội ngũ giáo viên:

a, Xếp loại chuyên môn:

- Giáo viên dạy giỏi: 18/23 đ/c chiếm 78,3% (trong đó: dạy giỏi cấp huyện 9 đ/c, dạy giỏi cấp tỉnh: 2 đ/c), nhà trường không có GV dạy yếu, kém

- Giáo viên soạn bài trên máy tính: 23/23 đ/c đạt 100%

- Giáo viên sử dụng bài giảng điện tử: 21/23.

Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đảm bảo số tiết dạy trong tuần, số giờ dự của đồng nghiệp trong tháng. Tổ chức tốt các đợt thi giảng, thao giảng, kiểm tra nội bộ, phong trào làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến. Tổ chức phụ đạo và bồi dưỡng cho học sinh. Luôn cải tiến công tác quản lý, chỉ đạo nhằm đưa chất lượng dạy và học đạt kết quả tốt.

b, Xếp loại chất lượng đội ngũ:

- Chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: Loại Tốt: 2/2

- Công chức, viên chức: Hiệu trưởng: Hoàn thành XSNV

Phó hiệu trưởng: Hoàn thành XSNV

*** Đánh giá viên chức, chuẩn nghề nghiệp GV**

Chuẩn nghề nghiệp GV (TT 20/2018)	Đánh giá viên chức (NĐ 90/2020).
Tổng số GV: 23	Tổng số viên chức được đánh giá: 29
Tốt: 7 GV	Hoàn thành xuất sắc NV: 16
Khá: 16	Hoàn thành tốt NV: 12
Đạt: 0	Hoàn thành NV:
Chưa đạt: 0	Không hoàn thành NV: 01

- Tổng số giáo viên 23 đ/c: giáo viên giỏi cấp tỉnh 02 đ/c, giáo viên giỏi cấp huyện 9 đ/c, giáo viên giỏi cấp trường 18 đ/c

- Để đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay, BCU, BGH luôn tạo điều kiện cho Đảng viên, CB, GV, NV của trường đi học tập các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề. Cụ thể toàn trường có 29 đ/c.

Trong đó có: 01 đ/c CBQL có trình độ Thạc sĩ đạt tỷ lệ 3,6%; 20/29 đ/c có trình độ ĐH đạt tỷ lệ 67,7%; 5 đ/c đạt trình độ cao đẳng đạt tỷ lệ 17,9% (trong đó có 2 đ/c đang học đại học), 2 đ/c trình độ trung cấp đạt 7,2%, 01 đ/c có trình độ sơ cấp (nhân viên bảo vệ) đạt 3,6%. 100% các đ/c đảng viên, GV, NV trong trường đều yêu nghề, nhiệt tình và ham học hỏi.

- Năm học 2021 - 2022 tập thể nhà trường đã đạt được những thành tích sau:

+ Trường: Được UBND Tỉnh Điện Biên công nhận “*Tập thể lao động xuất sắc*”. *Đề nghị tặng Bằng khen*

+ 04 đ/c đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

+ 28 đ/c đạt danh hiệu LĐTT. 05 đồng chí được UBND huyện tặng Giấy khen, 01 đ/c được UBND tỉnh tặng Bằng Khen.

2.1.2 Chất lượng các mặt giáo dục

*** Duy trì số lượng học sinh**

Huy động số trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt 100%

Số lượng trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 huy động 96/96 em đạt 100%

Số lượng học sinh ở các khối lớp được duy trì từ đầu đến cuối năm học đạt 100%, không có học sinh bỏ học giữa chừng cụ thể:

*** Chất lượng giáo dục:**

- Việc duy trì số lượng học sinh đến cuối năm là: 437/433 đạt 101% (trong đó có 2 HS khuyết tật học hòa nhập).

Chất lượng giáo dục học sinh cụ thể như sau:

- *Năng lực:*

Tốt: 221/435 em, tỷ lệ 50,8%

Đạt: 214/435 em, tỷ lệ 49,2%

- *Phẩm chất:*

Tốt: 213/435 em, tỷ lệ 49%

Đạt: 222/435 em, tỷ lệ 51%

- Các môn học và hoạt động giáo dục: 426/435 em hoàn thành = 98%

Chưa hoàn thành: 9/435 = 2,0%

Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học là 80/80 em đạt 100%.

- Chất lượng các hội thi:

+ Cấp trường:

Thi giải Olympic Toán: 48 học sinh đạt giải, trong đó 04 giải Nhì, 34 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Học sinh giỏi cấp trường: 79/120 học sinh tham gia đạt giải, trong đó 07 giải Nhất, 29 giải Nhì, 23 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Thi chữ đẹp cấp trường: 13/15 lớp đạt đạt giải = 86,6%.

+ **Thi báo tường, báo ảnh nhân kỉ niệm 39 năm ngày nhà giáo VN:** 02 giải nhất; 04 giải nhì; 04 giải ba; 05 giải KK

+ **Cấp huyện:**

Olimpic Toán khối 3: 9/11 học sinh tham gia đạt giải, trong đó 03 giải Ba và 06 giải Khuyến khích.

Thi giao lưu khối 4,5: 24/30 học sinh tham gia đạt giải, 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 16 giải Ba, 05 giải Khuyến khích.

Thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng: 01 sản phẩm đạt giải Khuyến khích.

* **Hội thi GVDG cấp huyện:** có 9/9 GV được công nhận, trong đó đạt 03 giải Ba và 01 giải KK.

* **Hội thi cấp quốc gia:** có 02 HS đạt giải Khuyến khích cuộc thi: Đội mũ xinh-bảo vệ chính mình do Bộ GD&ĐT, UBATGT quốc gia và Công ty Hon Đa Việt Nam tổ chức.

- Công tác PCGDTH-XMC:

Xã tiếp tục được công nhận duy trì PCDGTH mức độ 3 và XMC mức độ 2.

Đạt Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích: QĐ số: 1167/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của UBND huyện Điện Biên.

2.2. Công tác tu bổ CSVC:

Trong năm qua, do làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Nhà trường đã huy động phụ huynh đóng góp được 300 ngày công để tu sửa xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, tôn tạo cảnh quan, trồng nhiều cây xanh, cây cảnh, bồn hoa thảm cỏ, có cây xanh bóng mát, bồn hoa, cây cảnh, sân chơi bãi tập, có hệ thống cống rãnh thoát nước. Có công trình vệ sinh của cán bộ giáo viên và học sinh riêng. Có 15 phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, bàn ghế đảm bảo theo quy định; phòng thư viện, phòng thiết bị phòng đọc phòng đội, các phòng chức năng, phòng truyền thống, có nhà ăn phòng ngủ riêng cho học sinh ăn bán trú nghỉ trưa tại trường.

Nhà trường đã mở rộng thư viện trường học thêm 80m², vẽ tranh tường thư viện, nhà đa năng, trang trí văn phòng, lát 430 m² sân trường...Cảnh quan nhà trường ngày càng khang trang sạch đẹp, thân thiện.

Trong năm học UBND xã đã làm cho nhà trường 50 m dài cống để thoát nước, sân trường dù mưa to cũng không bị úng ngập; nhà trường cũng được phòng GD trang cấp nhiều công cụ, dụng cụ, tài sản phục vụ cho các HĐ giáo dục.

3. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

Chi bộ đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và đã xây dựng kế hoạch cho cả năm, và từng tháng, các nội dung đều bám sát theo mục tiêu kế hoạch Giáo dục của Bộ giáo dục Đào tạo, các văn bản hướng dẫn của Phòng giáo dục và cơ quan Cấp trên. Đảm bảo đúng theo Chủ trương đường lối chỉ đạo của cấp uỷ Đảng. Nội dung kế hoạch hoạt động đều được thảo luận bàn bạc trong Chi bộ, có sự xây dựng ý kiến và nhất trí cao trong tập thể đảng viên.

Chi bộ đã tập trung chỉ đạo các tổ chuyên môn, các tổ chức Đoàn thể xây dựng quy chế hoạt động của tổ chức đơn vị mình, xây dựng các qui chế phối hợp, gắn kết trách nhiệm của từng cá nhân, từng tổ chức Đoàn thể.

Chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, chi bộ đã lập qui hoạch Ban chỉ ủy, chức danh bí thư, phó bí thư, cũng như lập báo cáo.

4. Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội:

a. Đối với chính quyền nhà trường:

Chi bộ thực hiện lãnh đạo nhà trường bằng Chủ trương, Nghị quyết và các biện pháp lớn. Chi bộ định hướng công tác nhân sự cho các tổ chuyên môn, BGH nhà trường, công tác dự nguồn cho các giai đoạn quy hoạch Cán bộ quản lý.

Chỉ đạo để nhà trường thực hiện nhiệm vụ Giáo dục một cách toàn diện. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo phương pháp đổi mới, chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Chỉ đạo công tác phát triển sự nghiệp giáo dục, thực hiện nhiệm vụ qui chế chuyên môn, kỷ cương trật tự đơn vị.

Chỉ đạo các tổ chuyên môn, các đoàn thể như làm tốt công tác phát triển giáo dục, công tác thi đua khen thưởng trong từng đợt thi đua của năm học, thăm hỏi động viên kịp thời những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các cháu được đến trường, đến lớp. Thành lập Chi hội khuyến học trong nhà trường, tham mưu với cấp uỷ - chính quyền địa phương phát triển hội khuyến học xã nhằm động viên kịp thời những CB GV - HS có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

b. Đối với tổ chức đoàn thể:

Chi bộ trực tiếp chỉ đạo Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ vai trò của Công đoàn, chăm lo đời sống cho các công đoàn viên, động viên đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành công tác sự nghiệp Giáo dục.

Chi bộ tham mưu chỉ đạo các tổ chức đoàn thể Đại hội và hội nghị đúng Điều lệ quy định, tham mưu về công tác nhân sự theo qui chế tập trung dân chủ. Thực hiện công tác lãnh chỉ đạo Công đoàn bằng các Chủ trương, Nghị quyết, luôn chú trọng công tác tập hợp quần chúng và vai trò đoàn kết trong từng nội bộ đơn vị.

Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên vận động Cán bộ đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua “Hai tốt”; tham gia nghiên cứu tìm hiểu lịch sử văn hoá truyền thống dân tộc, tìm hiểu các văn bản pháp luật về : Trật tự an toàn giao thông, sức khỏe đời sống môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh. Chi bộ đã chú trọng đến công tác phát triển đảng.

Hàng tháng Chi bộ xem xét và duyệt kế hoạch hoạt động của các đoàn thể, tham mưu và chỉ đạo các đoàn thể xây dựng các chương trình hành động phù hợp với điều kiện của từng tổ chức.

5. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng:

Chi bộ đã xây dựng qui chế làm việc xác định và phân công rõ vai trò nhiệm vụ cho từng đảng viên, chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện để đội ngũ có cơ hội học tập nâng cao trình độ tay nghề.

Tổ chức sinh hoạt Chi bộ theo định kỳ nhằm đánh giá kiểm điểm quá trình

hoạt động của Chi bộ trong từng tháng. Triển khai kịp thời và nhanh chóng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Ngành cấp trên, theo dõi và đánh giá chất lượng thực hiện trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn.

Chăm lo công tác phát triển đảng viên mới. Trong năm đang theo dõi 03 quần chúng CBGV để giới thiệu tham gia học tập nghiên cứu nhận thức về Đảng, kết nạp được 03 quần chúng ưu tú vào Đảng.

B. Những tồn tại, nguyên nhân:

1. Tồn tại:

Trong công tác phối hợp của các đoàn thể chưa xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về trách nhiệm, vai trò, do đó có công việc thường nảy sinh thiếu trách nhiệm đối với công việc được giao, đùn đẩy công việc thiếu đồng bộ trong chỉ đạo dẫn đến hiệu quả công việc khi triển khai không cao.

Việc thu nộp và sử dụng Đảng phí: Chi bộ đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ xong chưa khoa học

2. Nguyên nhân:

Mức độ nhận thức, quan tâm của một số nhân dân, phụ huynh HS còn nhiều hạn chế, chưa quan tâm nhiều đến vấn đề giáo dục. Trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo chi bộ chưa xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về trách nhiệm, vai trò cho từng đồng chí.

3. Phương hướng, biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế:

Tiếp tục quán triệt, bồi dưỡng trình độ lí luận, nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên, tham mưu với cấp trên bồi dưỡng cho đối tượng cán bộ dự nguồn.

Tiếp tục bồi dưỡng, phát hiện nhân tài ở đảng viên trẻ, Đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng lực lượng nòng cốt kế cận.

Thường xuyên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nâng cao nghiệp vụ tay nghề cho cán bộ giáo viên.

Tích cực tham mưu với lãnh đạo Chính quyền địa phương về tuyên truyền nhận thức của người dân trong công tác giáo dục.

Việc sinh hoạt chi bộ tiến hành theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/2012 của Ban tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ. Xây dựng quy chế làm việc của chi bộ.

* Việc thu nộp và sử dụng Đảng phí:

Chi bộ tiến hành xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để làm cơ sở chi có tính khoa học hơn.

Chỉ đạo bộ phận thủ quỹ thực hiện chứng từ ghi sổ theo Hướng dẫn số Số: 21-HD/VPTW ngày 04 tháng 03 năm 2013 của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Chi bộ nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện, từng bước củng cố và hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất và con người, phục vụ tốt cho sự nghiệp giáo dục.

Mặc dù Chi bộ còn khó khăn, nhưng đã có sự tiến bộ rõ nét, ý thức của từng

đảng viên ngày càng nhận thức sâu sắc và có tinh thần trách nhiệm cao. Chi bộ luôn thông suốt về tư tưởng, thông suốt về đường lối lãnh đạo, có tính thống nhất cao trong tập thể đảng viên. Các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội đã xây dựng tập hợp, đoàn kết được quần chúng và có nhiều chương trình hành động cụ thể, thiết thực tạo cho vai trò của chi bộ có thêm sức mạnh trong công tác lãnh đạo.

Từ những kinh nghiệm và thành quả đã đạt được, trong năm 2021 tập thể chi bộ nhà trường tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ giáo dục và giảng dạy mà Đảng và ngành cấp trên giao cho.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ NĂM 2023

I. NHIỆM VỤ CHUNG:

1. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 34/CT – TW về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”.

2. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Thực hiện Chỉ thị của Ngành về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

3. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ CBCCVC sử dụng CNTT trong dạy học. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành về công tác chuyên môn, tình hình an ninh trật tự của đơn vị. Thực hiện chủ đề năm học “Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”; Đổi mới công tác tổ chức các kì kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học sinh theo thông tư 22/2016; 27/2020.

4. Chú trọng công tác phối hợp với các ban ngành Đoàn thể, chính quyền địa phương, hội phụ huynh để huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm duy trì kết quả công tác phổ cập Giáo dục.

5. Tham mưu với chính quyền Địa phương và Ngành về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tu sửa lớp học đã xuống cấp theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm. Cần có những Chính sách thu hút, đãi ngộ đối với CBCCVC có trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, CBCCVC nêu cao tinh thần cảnh giác Cách mạng về mọi âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch. Tuyên truyền xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu chống mê tín dị đoan.

6. Đẩy mạnh công tác phát triển đội ngũ hàng năm, thường xuyên tham mưu cho cấp uỷ Đảng, quan tâm chăm lo đến công tác phát triển Đảng trong chi bộ nhà trường. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hoá giáo dục, phát huy sức mạnh “toàn dân tham gia xây dựng và hỗ trợ giáo dục” nhằm đưa giáo dục tại địa phương ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

7. Triển khai có hiệu quả thi đua trong toàn đảng viên của chi bộ chào mừng các ngày lễ lớn của cả nước.

8. Chỉ đạo tất cả các đoàn thể trong toàn trường cùng chung sức xây dựng và duy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng MĐ 3.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Chăm lo công tác bồi dưỡng kiến thức chính trị, tư tưởng cho đội ngũ, phát huy tính tích cực tự giác trong nghiên cứu, học tập Nghị quyết của Đảng chủ nghĩa Mác Lê nin - Tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức có lối sống lành mạnh, cần kiệm liêm chính trí công vô tư từng bước nâng dần năng lực công tác Cán bộ.

Nêu cao tinh thần cảnh giác Cách mạng, đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái, biến chất, về đạo đức Cách mạng trong đội ngũ đảng viên CB-CC-VC. Xây dựng và phát triển các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường, phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh, không có đảng viên, đoàn viên yếu kém.

Phấn đấu phát triển đảng viên mới trong năm: 03 đảng viên.

Phấn đấu 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

* Các mặt hoạt động và kết quả giáo dục cần đạt trong mỗi năm:

* Đối với cá nhân cán bộ giáo viên, công nhân viên:

- Lao động tiên tiến: 100%

- GVG các cấp: 18 đ/c

- CSTĐ: 04

* Trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc.

* Công đoàn: Đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc

* Đối với học sinh :

- Học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 98% trở lên.

- Học sinh lớp 5 được xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

- Tập thể chi bộ phấn đấu đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh

2. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

Chỉ đạo các các bộ phận chủ động trong việc phối hợp với các tổ chuyên môn, các tổ chức Đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện nhiệm vụ Giáo dục đạt hiệu quả. Xây dựng các biện pháp vận động giúp đỡ học sinh, đảm bảo duy trì sĩ số được giao đến cuối năm.

Tiếp tục thực hiện giảng theo phương pháp mới, phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập của HS.... Tăng cường quản lý, chỉ đạo việc kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh để đạt các yêu cầu đề ra. Tích cực sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, tự làm đồ dùng dạy học, góp phần hoàn thiện đầy đủ phương tiện dạy học trong nhà trường.

Sắp xếp, tổ chức, bố trí phân công giảng dạy đúng chuyên môn được đào tạo, phân công giảng dạy hợp lý phù hợp với nhu cầu và năng lực công tác của giáo viên.

Chỉ đạo công tác xây dựng các tiêu chí về đánh giá chất lượng trình độ nghiệp vụ tay nghề. Phân loại trình độ đội ngũ, hướng đào tạo bồi dưỡng Cán bộ

chủ chốt, Cán bộ dự nguồn cho đơn vị. Bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng tổ chức các hoạt động Giáo dục.

Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự cơ quan đơn vị. Nêu cao tinh thần cảnh giác Cách mạng bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, chống các hiện tượng tiêu cực xâm nhập vào trường học.

3. Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội:

3.1. Công Đoàn:

Quan tâm công tác phát triển đoàn viên Công đoàn hàng năm. Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, phong trào “Hai giỏi”; tạo điều kiện để giáo viên tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy. Thúc đẩy các cá nhân, tập thể giáo viên xây dựng các đề tài sáng kiến và giải pháp hữu ích trong giảng dạy học sinh.

Nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ, chăm lo và cải thiện đời sống cho CB, GV, CNV. Xây dựng nhà giáo văn hoá và thực hiện kế hoạch hoá gia đình, vận động đoàn viên thực hiện nghiêm túc nội qui, qui chế trường học.

Xây dựng và triển khai các nội dung thi đua phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế trong đơn vị. Triển khai để cán bộ đoàn viên, ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch Giáo dục.

3.2. Đội TNTP Hồ chí Minh.

Chỉ đạo TPT và BCH Liên đội tích cực tham gia tất cả các hoạt động do HĐĐ đề ra, phấn đấu xây dựng đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp huyện trong năm học 2022-2023.

4. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng:

Tổ chức xây dựng hệ thống tổ khối chuyên môn, các bộ phận đoàn thể đảm bảo năng lực tâm huyết, tăng cường công tác bồi dưỡng, giúp đỡ Cán bộ đảng viên.

Chăm lo công tác phát triển đảng viên mới. Phân công theo dõi giúp đỡ đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng 03 đồng chí. Chú trọng công tác phát triển đảng viên theo hướng đảm bảo chất lượng.

Liên hệ với cấp ủy, thôn nơi cư trú để quản lý và nắm bắt tình hình sinh hoạt của đội ngũ CB CCVC.

Thường xuyên sinh hoạt Chi bộ theo định kỳ nhằm đánh giá kiểm điểm quá trình hoạt động của Chi bộ trong từng tháng. Triển khai kịp thời và nhanh chóng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Ngành, theo dõi và đánh giá chất lượng thực hiện trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn.

Xây dựng Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Chi bộ, đảng viên gương mẫu trong việc chấp hành Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, tuyên truyền phổ biến đến CBCCVC để thực hiện các kế hoạch, Nghị quyết của Chi bộ đều phải được bàn bạc thống nhất thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Trên cơ sở Nghị quyết, kế hoạch của Chi bộ, các đoàn thể cụ thể hoá thành kế hoạch của tổ chức mình để tổ chức thực hiện.

Hàng năm tiến hành đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng để rút kinh nghiệm. Có biện pháp cụ thể cá nhân vi phạm qui chế, phẩm chất đạo đức của người đảng viên. Kịp thời biểu dương đề nghị khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao.

Với những yêu cầu nhiệm vụ nêu trên trong năm 2021 Chi bộ trường quyết tâm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 34/CT – TW về “Tăng cường công tác Chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; thực hiện cuộc vận động “*Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo*”; Đòi hỏi mỗi đảng viên, cán bộ giáo viên, công nhân viên cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ Giáo dục mà Đảng và Ngành cấp trên giao cho.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trường TH xã Thanh Chấn năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, sau khi nhất trí thông qua, toàn thể Đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm tích cực nỗ lực thực hiện tốt phương hướng này./.

Nơi nhận:

- ĐU xã Thanh Chấn;
- Các Đoàn thể;
- Lưu: Chi bộ.

TM. CHI BỘ
Bí thư

Vũ Thị Trung Thu